

กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ผลักดันการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดการประชุมหารือร่วมกับภาคเอกชนเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้า สร้างบรรยากาศการลงทุนภายในประเทศ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และผ่านระบบออนไลน์

นางสาวนุสรรา กาญจนกุล อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า “กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ความสำคัญกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ที่ผ่านมารวมๆ ร่วมมือกับเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้านักลงทุน เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และป้องกันไม่ให้สินค้าละเมิดถูกนำกลับมาจำหน่ายในท้องตลาด ซึ่งการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยที่ประกอบอาชีพอย่างถูกกฎหมาย รวมถึงอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกับประเทศที่เป็นผู้ผลิตสินค้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน และภาพลักษณ์ของประเทศ”

นางสาวนุสรรา กล่าวว่า “การประชุมในครั้งนี้นักรวมๆ ได้รับความร่วมมือจากตัวแทนเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ บริษัท ซีเล็คทีฟ เทคมาร์ค ยูเนี่ยน (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท สัตยะพล แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด, บริษัท เวิร์เช็ค จำกัด, บริษัท เราส์แอนด์โค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ดิลลิคิแอนด์กิบบิเนส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด เป็นต้น ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในปริมาณสูง เพื่อให้การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาลดน้อยลง รวมถึงการเพิ่มการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น”

นางสาวนุสรรา กล่าวเพิ่มเติมว่า “กรมทรัพย์สินทางปัญญามุ่งมั่นในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญา และผลกระทบจากการใช้สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อปกป้องผู้บริโภคจากอันตรายที่อาจเกิดจากสินค้าปลอมที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยลดปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา แต่ยังช่วยรักษาคุณภาพชีวิตของประชาชน” ทั้งนี้ หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สามารถแจ้งเบาะแสมายังกองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 02 547 4702 หรือสายด่วน 1368”